

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII¹, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả thẩm tra như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Ban Pháp chế thống nhất với kết quả đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Về thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc

Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy và các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, xây dựng và ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2024 sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương và theo dõi đôn đốc thực hiện². Trong chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát quy định của pháp luật và Quy chế làm việc, luôn đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trên mọi lĩnh vực công tác.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, nội vụ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8.165 tỷ đồng, tăng 6,47% so với cùng kỳ năm trước. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhìn chung đạt và vượt kế hoạch

¹ Thông báo số 30/TB-TTHĐND ngày 22/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

² Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 816 nhiệm vụ để các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi thực hiện, cập nhật tiến độ.

giao³; sản xuất công nghiệp, năng lượng tiếp tục phát huy vai trò là ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh⁽⁴⁾; môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện⁵; công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm⁶. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, lao động việc làm, an sinh xã hội và giảm nghèo cơ bản đảm bảo mục tiêu, kế hoạch giao. Các loại dịch bệnh được kiểm soát tốt, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên.

Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tiếp tục được thực hiện theo lộ trình; công tác quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức, tinh giản biên chế được thực hiện đảm bảo quy định⁽⁷⁾; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được duy trì. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện theo kế hoạch; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên; công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường; hợp tác quốc tế được mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng; các chỉ số về cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước từng bước được cải thiện⁸; thủ tục hành chính tiếp tục rà

³ Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 5,14%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng tăng 10,44% (trong đó Công nghiệp tăng 11,45%); Khu vực Dịch vụ tăng 5,10%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,29%.

⁴ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 nhà máy thủy điện lớn đã phát điện với tổng công suất 320MW; liên tỉnh Kon Tum - Gia Lai có 05 nhà máy thủy điện đã phát điện, 01 dự án hiện đang triển khai thi công với tổng công suất 1.871MW; liên tỉnh Kon Tum - Quảng Ngãi có 03 nhà máy thủy điện đã phát điện với tổng công suất 211MW; 35 công trình thủy điện hoàn thành phát điện với tổng công suất là 388,8 MW, 10 công trình khởi công xây dựng với tổng công suất 150,3 MW. Có 02 dự án điện gió đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 153,5 MW. Có 01 nhà máy đã vận hành với quy mô công suất 49 MWp, 01 nhà máy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với công suất 200 MWp; điện mặt trời mái nhà dưới 01MWp: đến nay đã triển khai thực hiện và vận hành tổng cộng 1.444 dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 161.196kWp.

⁵ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm đạt 43,4% kế hoạch và tăng 23,4% so với cùng kỳ.

⁶ Ước thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 giải ngân đạt khoảng 39% (hơn 2.298 tỷ đồng).

⁷ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2023, với 125 người trúng tuyển; tiếp nhận vào viên chức để bổ nhiệm làm viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp đối với 03 trường hợp; bổ nhiệm ngạch 13 trường hợp. Phê duyệt bổ sung danh sách thực hiện tinh giản biên chế đợt I năm 2024 (14 trường hợp); phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đợt II năm 2024 (09 trường hợp); phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đợt III năm 2024 (10 trường hợp).

⁸ Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) năm 2023, tỉnh Kon Tum đạt 86,14 điểm, xếp hạng thứ 43/63

soát cải cách; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai trên các lĩnh vực; chế độ chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định.

2. Về hạn chế, khuyết điểm

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, qua công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban nhận thấy còn nổi lên một số hạn chế như: Thu ngân sách nhà nước chưa đảm bảo tiến độ; kết quả bán đấu giá đất đến nay chưa hoàn thành theo kế hoạch; một số dự án công trình trọng điểm, có quy mô lớn của tỉnh triển khai thực hiện còn chậm⁹; đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng còn bất cập, chưa tạo được sự đồng thuận của người dân vùng bị ảnh hưởng; các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa tỉnh hoạt động chưa thật sự hiệu quả; công tác đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi, cung cấp nước sinh hoạt¹⁰ trên địa bàn tỉnh còn nhiều thiếu sót, hạn chế¹¹; công tác quản lý Nhà nước về môi trường, hoạt động thương mại, quản lý thị trường chưa chặt chẽ; việc quản lý, khai thác và phát triển du lịch có mặt chưa hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo theo quy định; tình trạng vi phạm lâm luật còn xảy ra; tình hình tội phạm ở một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; tình hình tai nạn giao thông chưa được kiểm chế; công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh còn có nội dung chậm so với yêu cầu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

2. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc

tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2022, đứng thứ 2 Khu vực Tây Nguyên; Chỉ số Hải lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt 82,10%, xếp thứ 35/63 toàn quốc, tăng 7 bậc so với năm 2022; đứng thứ 2 Khu vực Tây Nguyên.

⁹ Gồm: Dự án đường trục chính phía Tây TP. Kon Tum; dự án cầu số 3 tại sông Đăk Bla; dự án đường Trường Chinh; dự án kè chống lũ lụt, sạt lở tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla; dự án cầu số 3 tại sông Đăk Bla nối xã Vinh Quang với phường Nguyễn Trãi (TP. Kon Tum)...

¹⁰ Thành phố Kon Tum.

¹¹ Theo đánh giá tại Báo cáo số 23/BC-BKTNS ngày 11/4/2024 của Ban Kinh Tế-Ngân sách về kết quả giám sát việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

gia, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc duy trì và nâng cao các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, các khu, cụm công nghiệp, thông tin, viễn thông...

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo lộ trình. Duy trì và nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh (PCI), sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng dịch vụ hành chính công.

4. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các công trình đập thủy lợi, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân; công tác quản lý Nhà nước về môi trường, thị trường hàng hóa; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

6. Chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 7 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bá Tuấn